
สรุปมติการประชุม 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี  

คร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๑ 
วันเสารท่ี  ๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  

ณ  หองบานแกว  มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี
 

วาระท่ี ๑  เร่ืองที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

    นายอาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  เสนอแนะวา การประชุม
คร้ังตอไปใหจัดวาระการประชุมที่ ๖.๒ เร่ือง ขอสังเกต/ขอเสนอแนะและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คร้ังที่ ๑/๒๕๕๑ วันศุกรที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑  และ
วาระที่ ๖.๖ เรื่อง กรอบอัตรากําลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปงบประมาณ 
๒๕๕๑ - ๒๕๕๔  รวมทั้งวาระที่  ๖.๗  เรื่อง แผนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
รําไพพรรณี ๒๕๕๑ เปนวาระเพื่อพิจารณา  เพราะเห็นวาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องสําคัญไมควรเสนอ                    
ที่ประชุมเพื่อทราบเทานั้น 

    มติท่ีประชุม  มีมติรับทราบ 

วาระที่ ๒  เร่ืองท่ีอธิการบดีแจงใหท่ีประชมุทราบ 

๑.  ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑   มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐  ณ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยทุกทานรวมเปนเกียรติในงานพิธีดังกลาวดวย 

๒. โครงการการฝกอบรมเทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาตาง ๆ ใน
วันที่ ๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๕๑  ซ่ึงเปนโครงการความรวมมือของกลุมเครือขายอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออก โดยที่ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดใหความสําคัญมากกับเรื่องนี้
และมอบหมายใหมหาวิทยาลัยบูรพาเปนแมขาย โดยการประชุมจะมีการจัด ๒ เดือนตอ ๑ ครั้ง  ซ่ึงเปน
โครงการหนึ่งที่ไดรับความประสบความสําเร็จสูงมาก และมอบใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ ในฐานะผู
ดําเนินงานใหรายละเอียดเพิ่มเติม 

๓. ในวันที่  ๒๕  มกราคม ๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
ไดเขามาประเมินมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  เปนครั้ง
ที่ ๒ ในรอบ ๑๒ เดือน ไดพบขอแตกตางหลายประเด็น  และ ก.พ.ร ไดแจงคะแนนผลการประเมินให
มหาวิทยาลัยทราบวา ไดคะแนนประมาณ ๓.๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 



๔. ในวันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๑  มหาวิทยาลั ยได รับ เกี ยรติ เปน เจ าภาพใน                       
การประชุมสัมมนาสภาคณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชมงคลทั่วประเทศ และ          
ในวันดังกลาว รศ.ดร.วราภรณ สามโกเศศ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ และดร.สุเมธ แยม
นุน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปดงานและบรรยายพิเศษ
ในการประชุมสัมมนาในวันดังกลาวดวย  และผศ.ดร.โอภาศ อินทรวงษ ประธานสภาคณาจารย ไดให
ขอมูลเพิ่มเติมถึงผลการดําเนินงาน 

        มติท่ีประชุม  มีมติรับทราบ 

วาระท่ี ๓   เร่ืองรับรองรายงานการประชมุ 

     รศ . เฉลา   ประเสริฐสังข   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๒๐  ธันวาคม ๒๕๕๐  
เวลา  ๑๓.๓๐  น. ณ  หองบานแกว  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
จํานวน  ๑๓  หนา  (รายละเอียดประกอบการพิจารณาในเอกสารประกอบการประชุม) 

มติท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๑ เม่ือวันท่ี ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๐ โดยเสนอใหมีการแกไข ดังนี้ 

๑. หนา ๙ ขอ ๑.๒ ขอ ข) จาก “หมอมราชวงศถนัดศรี สวัสดิวัฒน” แกไขเปน               
“หมอมราชวงศถนัดศรี  สวัสดิวตัน” 

๒. หนา ๙ บรรทัดสุดทาย เพิ่มขอความดังนี้ “เจาคณะอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี และเจา
อาวาสวัดกะทิง” ที่หนาขอความ “พระครูธรรมสรคุณ” 

๓. หนา ๑๑ หัวขอ ๔.๒ ขอยอยท่ี ๒ และ๓ ใหเพิ่มคําวา “คณะกรรมการเตรียมการฯ ได” 
ลงไปที่หนาขอความของทั้งสองขอ 

๔. หนา ๑๒ บรรทัดสุดทาย แกไข “เจาอาวาสวัดกระทิง” เปน “เจาอาวาสวัดกะทิง” 
๕. หนา ๑๓ บรรทัดที่ ๘ คําวา “ไมนอยกวา ๙ ป” แกไขเปน “ไมนอยกวา ๕ ป” 

วาระที่ ๔  เร่ืองสืบเนื่อง 
   ๔.๑ รายงานความกาวหนาการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

งานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี 

          นายแพทยวิวัฒน  สุรพรสวัสดิ์  เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
งานมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดีฯ ไดสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลปญหาศูนย
การศึกษาจังหวัดระยอง ดังนี้   

 ๒ 



คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลฯ  ไดไปเยี่ยมศูนยการศึกษาจังหวัด
ระยอง ไดขอมูลวา ระยะ ๕ ปที่ผานมามีจํานวนนักศึกษาลดลงมาก  ในปการศึกษา ๒๕๔๖ มีจํานวน
นักศึกษาทั้งสิ้น ๑,๗๑๗ คน  ปจจุบันลดลงเหลือ ๔๘๙ คน  มหาวิทยาลัยจําเปนตองแกไขปญหาจํานวน
นักศึกษาลดลงอยางเรงดวน  

             ที่ประชุมจึงไดเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา ดังนี้ 
๑. ควรจางบริษัทเอกชนมาบริหารจัดการทั้งหมด โดยมหาวิทยาลัยอาจจะรับผิดชอบ

ทางดานการจัดการเรียนการสอนเทานั้น 
๒. ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการศูนยการศึกษาจังหวัดระยองใหมทั้งหมด  โดยเริ่ม

ตั้งแต 
                                  ๒.๑  การสรรหาและแตงตั้งผูบริหารศูนย  เจาหนาที่ประจําศูนยใหมโดยเนนการ
ใหบริการที่ดี   ผูบริหารศูนย และเจาหนาที่ประจําศูนยมีวาระการทํางานและใหคาตอบแทนที่ดี  อาจจะ
ใชวิธีการจายเงินเดือนโดยคิดจากสวนแบงที่ไดจากการบริหารจัดการศูนย หรือคิดจากจํานวนนักศึกษา
เพิ่มขึ้น 

      ๒.๒  ปรับปรุงคาเลาเรียนใหมและนํารายไดไปพัฒนาปรับปรุงสถานที่เรียน 
ปรับปรุงปายดานหนาทางเขาอาคารเรียน  ปรับปรุงหองเรียนเปนหองปรับอากาศ  เพิ่มคาสอนใหแก
คณาจารยเพื่อเปนการเพิ่มขวญักําลังใจในการปฏิบัติงาน 
                                  ๒.๓  เพิ่มส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัยโดยอาจจะใช LCD projector/Notebook  
                                  ๒ .๔  จัดหาหนังสือเพิ่มเติมในหองสมุด  โดยเนนหนังสือที่ไมมีการเรียน             
การสอนของโรงเรียนเทคนิค 
                                  ๒.๕ ปรับตารางสอนใหม เพื่อใหเกิดความคลองตัวกับนักศึกษา ที่ตองทํางานวัน
เสาร  โดยอาจจัดตารางสอนใหเรียนเย็นวันศุกร  วันเสาร และวันอาทิตยเต็มวัน    
                                  ๒.๖ จัดการสอบเทียบโอนประสบการณเปนหนวยกิต ในวิชาที่นักศึกษาทํางานใน
สาขานั้นอยูแลว  ทําใหนักศึกษาจบการศึกษาไดรวดเร็วข้ึน  เสียคาใชจายนอยลง ไมมีผลกระทบตอ
คุณภาพการศึกษา 
                                 ๒.๗  จัดงบประมาณเพื่อชวยในการสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ     
ทั้งทางตรงและทางออม  จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรมที่ดีสูทองถ่ินในจังหวัดระยอง    
                                 ๒ .๘   ใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่มีประวัติและผลการเรียนดี  เพื่อสราง             
ความสนใจใหนักศึกษาที่เรียนเกงมาเรียน  
                                 ๒.๙  ปรับเงื่อนไขการผอนชําระคาใชจายในการศึกษาใหอยูในระดับที่เปนภาระ
กับนักศึกษานอยที่สุด 
                                 ๒.๑๐  ติดตอกับสถาบันการเงินเพื่อใหนักศึกษาสามารถกูเงินเรียนได   
                     ๒.๑๑  รวมมือกับ IRPC และนักศึกษาใหมากขึ้น 

 ๓ 



มติท่ีประชุม มีมติมอบหมายใหฝายบริหารของมหาวิทยาลัยนําเรื่องนี้ไปดําเนินการหา
แนวทางแกไขปรับปรุงการบริหารศูนยระยองใหม ใหแลวเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
แลวนําเสนอแนวทางดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ภายในวันเดียวกัน 

     ๔.๒  รายงานความกาวหนาการดําเนินงานของคณะกรรมการโครงการทุนการศึกษา           
เฉลิมพระเกียรติฯ 

นายแพทยวิวัฒน  สุรพรสวัสดิ์  เลขานุการคณะกรรมการโครงการทุนการศึกษาเฉลิม
พระเกียรติฯ สรุปความกาวหนาจากการประชุมคณะกรรมการโครงการทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑  เมื่อวันศุกรที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑  ณ หองบานแกว  อาคารสํานักงานอธิการบดี      
ดังเอกสารแยกเลม พอที่จะสรุปประเด็นสําคัญไดดังตอไปนี้ 

๑.   ความกาวหนาของฝายจัดหาทุน  
๑.๑  ขณะนี้มีผูแสดงความจํานงบริจาคทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งสิ้น   

๘๒ ทุน  และมีผูบริจาคเงินเขากองทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ เปนเงิน  ๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
๑.๒  กิจกรรมหารายไดอ่ืนๆ  

-  งานแขงขันกอลฟ ไดรับการจัดสรรเงินเขากองทุนฯ  เปนเงิน ๕๕,๕๐๐ บาท 
-  งานดินเนอรทอลค ไดรับการจัดสรรเงินเขากองทุนฯ เปนเงิน ๕๕,๑๐๐ บาท 
-  งานเทิดไทรําไพพรรณี ราตรีวังสวนบานแกว ไดรับการจัดสรรเงิน
เขากองทุนฯ เปนเงิน ๕๘,๙๐๐ บาท 

-  งานวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ ไดรับการจัดสรรเงินเขากองทุนฯ เปนเงิน  
 ๑๙๐,๑๐๐ บาท 

๒.  ความกาวหนาของฝายคัดเลือกนักศึกษา 
               ๒.๑  การคัดเลือกนักศึกษา หลังการปดรับสมัคร วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑             
มีนักเรียนเขาสมัครขอรับการพิจารณาทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งส้ิน ๑๓๓  คน  แบงออกเปน 

๑)  คณะครุศาสตร (ค.บ.๕ ป) จํานวน ๓๔ คน 
๒)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.บ. ๔ป) จํานวน ๑๗ คน 
๓)  คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ. ๔ ป) จํานวน   ๔ คน 
๔)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ จํานวน   ๘ คน 

(วท.บ.๔ป + อส.บ.) 
๕)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน ๒๒ คน 

(ศศ.บ. ๔ ป) 
๖)  คณะวิทยาการจัดการ จํานวน ๓๘ คน 
๗)  คณะนิติศาสตร (น.บ.๔ ป) จํานวน ๑๐ คน 

 ๔ 



แนวทางการคัดเลือกเพื่อขอรับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ประชุมได
ปรับปรุงหลักเกณฑใหม ดังนี้ 

๑.  พิจารณาจัดสรรทุนใหแก ๗ คณะ  คณะละ ๑๐ ทุน โดยใหแตละคณะ
เปนผูพิจารณาคัดเลือกเอง 

๒.  ในกรณีที่คณะคัดเลือกนักศึกษาไมครบตามจํานวนทุนที่ไดรับการ
จัดสรรใหคืนทุนการศึกษาที่ไดรับ 

๓.  ทุนการศึกษาที่เหลือจากการพิจารณาคัดเลือกในรอบแรก ใหจัดสรร
ตามความสําคัญ  โดยพิจารณาจากยุทธศาสตรของประเทศ ของจังหวัดจันทบุรี และของมหาวิทยาลัย 
ตามลําดับ  โดยที่ประชุมมีมติใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร (วท.บ.) เปนลําดับแรก  
สวนที่เหลือกระจายตามยุทธศาสตรของจังหวัดจันทบุรีและของมหาวิทยาลัย   

๒.๒  การพัฒนานกัศึกษาทนุการศกึษาเฉลิมพระเกียรต ิโดยกําหนดมาตรฐานดังนี ้
   ๑.  มาตรฐานดานทักษะเพื่อชีวิต (Skill for life) เชน ทักษะดานการสื่อสาร 
การใชเทคโนโลยี 

๒. มาตรฐานดานวิชาชีพ (Occupational skill) เชน ความรูความสามารถในวิชาชีพ 
๓. มาตรฐานดานจริยธรรม (Professional ethic) เชน ความซื่อสัตย  ความ

รับผิดชอบ  
๓.  ความกาวหนาของฝายประชาสัมพันธ 

              ฝายประชาสัมพันธได เผยแพรโครงการทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ                  
และประชาสัมพันธนักศึกษาโครงการทุนรุนแรก  ทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดจันทบุรี 
ระยอง ตราด  สมัครขอรับทุนการศึกษาจํานวน ๑๓๓ คน  ในจํานวนดังกลาว มีนักเรียนประมาณ      
๕๐๐ - ๗๐๐  คน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมมากกวา ๓.๐๐   สวนการประชาสัมพันธขั้นตอนตอไป จะติดตอ
โดยตรงกับนักเรียนที่สมัครรับทุนและจะมีการประชาสัมพันธการพัฒนานักศึกษาทุนเฉลิมพระเกียรติฯเ 
เปนระยะๆ   

            มติท่ีประชุม  มีมติรับทราบ 

วาระท่ี ๕  เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
   ๕.๑  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. ... 

           รศ.เฉลา ประเสริฐสังข รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
พ.ศ. ... (รายละเอียดประกอบการพิจารณาในเอกสารประกอบการประชุม) 

 ๕ 



             ท่ีประชุมตั้งขอสังเกตและมีขอเสนอแนะดังนี้ 
๑. ขณะนี้ไดมีการพิจารณาระเบียบอยู ๒ ระเบียบคือ การสรรหาอธิการบดี และการ

เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา แตยังขาด การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงจะหมดวาระพรอมกันในเดือนเมษายน ๒๕๕๑ นี้ นาจะทําไปพรอมๆ กัน 
และนาจะใหคณะกรรมการสรรหาเตรียมการสรรหาอธิการบดี เปนผูจัดทํารางดังกลาว 

๒. คํานิยามวา คณาจารยประจํา ใน (ราง)ขอบังคับนี้ ขัดกับ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ๒๕๔๗ มาตรา ๕๑ บอกวาคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยประจํา
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
เพราะฉะนั้นคณาจารยประจําจะเปนผูเลือกอธิการบดี 

๓. ในขอ ๕(๔)  ตามขอบังคับไดกําหนดวา ไมเปนผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้นผูบริหารตาม
ขอนี้จะหมายถึง ผูอํานวยการกอง ไปจนกระทั่งถึงอธิการบดี ซ่ึงเปนขอหามที่กําหนดเกิน  พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๒๕๔๗ 

๔. ในการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมายของมหาวิทยาลัย อาจจะเชิญ 
ผศ.ไพศักดิ์  ธัมมะวิจยะ, คณบดีคณะนิติศาสตร เขาไปรวมฟงและใหความเห็น แลวใหเปนขอยุติใน
ระดับคณะกรรมการกฎหมาย 

มติท่ีประชุม  มีมติใหนํารางดังกลาวไปพิจารณาใหมแลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกคร้ัง 

   ๕.๒  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภักรําไพพรรณี วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและ
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. ... 

            รศ.เฉลา ประเสริฐสังข รองอธิการบดีฝายบริหาร นําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสุงขึ้น พ.ศ. ... (รายละเอียดประกอบการพิจารณาในเอกสาร
ประกอบการประชุม) 

             ท่ีประชุมตั้งขอสังเกตและมีขอเสนอแนะดังนี้ 
            ในหัวเร่ืองขอบังคับ เห็นวาไมถูกตอง เพราะวา อาจารยในมหาวิทยาลัยฯ ทุกคน             

เปนขาราชการพลเรือน แตควรจะระบุวา เปนขาราชการพลเรือน ตามสายสนับสนุนหรือสายวิชาการ 
เพื่อความชัดเจน 

 มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบในเนื้อหาของ (ราง) ขอบังคับ แตใหเปล่ียนชื่อจาก 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เปนขาราชการพลเรือน (สายสนับสนุน) ในมหาวิทยาลัย ราช
ภัฏรําไพพรรณี 

 ๖ 



   ๕.๓  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และ
วิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

           อาจารยจรัส  วีสุวรรณ  เลขานุการคณะกรรมการเตรียมการสรรหาอธิการบดี นําเสนอ 
(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา
อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๐  (รายละเอียดประกอบการพิจารณาดังเอกสารแยกเลม) 

             ท่ีประชุมตั้งขอสังเกตและมีขอเสนอแนะดังนี้ 
๑. ในการทําประชาพิจารณเมื่อวันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๑ ควรจะสรุปความ

คิดเห็นของประชาคม ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาดวยวาประชาคมมี
ขอเสนอแนะอยางไร  

๒. ตามขอบังคับยังขาดการหยั่งเสียง ซ่ึงถือวาเปนการขาดการมีสวนรวม แตคณาจารย
สามารถมีสวนรวมไดโดยผานคณะกรรมการเตรียมการสรรหาฯ  

๓. ควรเปดโอกาสใหคณาจารยทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกตัวแทนโดยตรง  
๔. ควรจัดทําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาเรียงตามตัวอักษร 
๕. เสนอใหมีขอ ๒๐ คือ ใหนายกสภามหาวิทยาลัย ดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณา

โปรดเกลาแตงตั้งบุคคลที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกในขอ ๑๙ ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีตามขั้นตอน
ตอไป 

๖. ใหมีการโหวตในประเด็นของกรรมการที่เปนตัวแทนของคณะ หรือเลือกตัวแทน
โดยตรงจากคณาจารยทั้งหมด โดยผลการโหวตคะแนน ๓ : ๙  ซ่ึงสรุปไดวา การเลือกตัวแทนของ
คณาจารยโดยตรงจากคณาจารยทั้งหมด และอีกประเด็นในเรื่องของการหยั่งเสียง สรุปไดวา มีผูที่
ตองการใหมีการหยั่งเสียง  ๕  ทาน และไมตองการใหมีการหยั่งเสียง  ๙  ทาน ซ่ึงสรุปไดวาใน             
การสรรหาอธิการบดี ไมตองมีการหยั่งเสียง 

              มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบโดยใหแกไขในขอ ๑๓ (๓) และ ๑๓ (๔)  โดยใหมีการ
คัดเลือกตัวแทนโดยตรงจากคณาจารย และผูบริหาร  

   ๕.๔  ขออนุมัติงบประมาณคงคลังของมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 

           ผศ.บังคม  นิลรักษ  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนารวมกับ รศ.เฉลา  ประเสริฐสังข 
รองอธิการบดีฝายบริหาร นําเสนอขออนุมัติงบประมาณคงคลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี   

 สรุปงบประมาณคงคลังของมหาวิทยาลัย 
๑.  โครงการกอสรางถนนทางเดินเขาศาลพอปูโปงลาน จํานวนเงิน ๑,๑๗๐,๖๕๐.๐๐  บาท 
๒.  โครงการกอสรางที่จอดรถคณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวนเงิน ๙๔๗,๓๔๖.๒๗  บาท 

 ๗ 



๓. โครงการอาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร (งานในสวนที่ เพิ่มเติม) จํานวนเงิน 
๑๒,๔๖๔,๓๖๔.๓๓  บาท 

๔. โครงการปรับปรุงหอพักภายในมหาวิทยาลัย จํานวนเงิน ๔,๐๗๐,๓๕๙.๐๐ บาท 
รวมท้ังสิ้น  ๑๘,๖๕๒,๗๑๙.๖๐  บาท 

                          ท่ีประชุมตั้งขอสังเกตและมีขอเสนอแนะดังนี้ 
๑. ใหแตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินงบประมาณและงบคงคลัง 
๒. เร่ืองการปรับปรุงหอพัก อาจใชเงินของมหาวิทยาลัย หรือใชเงินกูยืมมาลงทุนแลว

มหาวิทยาลัยเปนผูบริหาร หรือใหเอกชนเขามาดําเนินการแทน 
๓. ระบบงบประมาณใหคณะกรรมการที่มีอยูใหเรงดําเนินการ 

             มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติตามที่เสนอทั้ง ๔ โครงการ 

   ๕.๕  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การจายเงินคาตอบแทนตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  พ.ศ. ...  

             รศ.เฉลา  ประเสริฐสังข  รองอธิการบดีฝายบริหาร นําเสนอ(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การจายเงินคาตอบแทนตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ...   

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  มาตรา๒๖ 
กําหนดใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดไปดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารในตําแหนง
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ              
ใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวย  เงินเดือน  และเงินประจําตําแหนงดวยนั้น
ฉะนั้นผูดํารงตําแหนงรักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีเปนตําแหนงเทียบเทาหัวหนาหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะควรมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเชนเดียวกับตําแหนงผูบริหารอื่น 
ๆ  จึงเห็นสมควรกําหนดระเบียบการจายเงินคาตอบแทนตําแหนงดังกลาว   

                          ท่ีประชุมตั้งขอสังเกตและมีขอเสนอแนะดังนี้ 
๑. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีคนปจจุบัน  ไมไดผานการสรรหาตามขอบังคับ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  วาดวย การสรรหาผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีแตเปน        
รองผูอํานวยการฯ มารักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีแทน 

๒. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี สามารถเบิกเงินคาตอบแทน จํานวน ๕,๖๐๐  
บาท  และเงินประจําตําแหนง จํานวน ๕,๖๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๑๑,๒๐๐ บาท  ในระหวางรักษาการ 
๑๘๐ วัน  และหลังจากนั้นจนปจจุบัน จะไดเบิกเงินคาตอบแทนไดในตําแหนงรองผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี จํานวนเงิน ๕,๖๐๐ บาทเทานั้น 

 ๘ 



๓. สภามหาวิทยาลัยไมไดจัดทําขอบังคับ วาดวยการสรรหาผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี ภายใน ๖๐ วัน หลังจากที่ผูอํานวยการฯ คนเดิมลาออก 

             มติท่ีประชุม  มีมติใหถอน (ราง)ระเบียบนี้ เนื่องจาก (ราง)ระเบียบท่ีเสนอไมใชระเบียบ
คาตอบแทนผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี หรือรองผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  โดย(ราง) 
ระเบียบฯ เปนเรื่องของการบริหารภายในมหาวิทยาลัย และใหนํา (ราง)ระเบียบฯ ไปพิจารณากันใน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยฯ ตอไป 

   ๕.๖  การขอบริจาคที่ดิน 

             ผศ.วิสิฏฐ  กิจปรีชา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  นําเสนอเรื่องการขอ
บริจาคที่ดินตามหนังสือของธนาคารกรุงเทพ ที่ ภก.๑/๗๗๙/๒๕๕๑ เรื่อง การขอบริจาคที่ดิน ลงวันที่ 
๑๘ มกราคม ๒๕๕๑ (รายละเอียดประกอบการพิจารณาดังเอกสารแยกเลม)  

ตามที่ทางกรรมการผูจัดการใหญของธนาคารกรุงเทพฯ  เห็นวา ธนาคารมีแผนจะเปด                  
สาขายอยในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ภายในป ๒๕๕๑ โดยจะเสนอขอใชพื้นที่ช้ันลางของอาคาร
ริมกรีน เนื้อที่ประมาณ ๘๐ ตารางเมตร และใครขอความอนุเคราะหทางมหาวิทยาลัยใหสิทธิประโยชน
ในการใชพื้นที่ดังกลาวเปนที่ทําการสาขายอยของธนาคาร ระยะเวลา ๑๕ ป เพื่ออํานวยความสะดวกดาน
บริการ/ธุรกรรมทางการเงินใหกับอาจารย,  นักศึกษา, ขาราชการ  และประชาชน  บริเวณขางเคียง ทั้งนี้
ธนาคารขอสงวนสิทธิใหธนาคารอื่นเขามาใชพื้นที่อาคารนี้เพื่อเปดสาขาเพิ่มภายใน ๓ ป  

                        ท่ีประชุมตั้งขอสังเกตและมีขอเสนอแนะดังนี้ 

๑. ใหธนาคารกรุงเทพไปตั้งสาขายอย นอกอาคารริมกรีน เพื่อไมใหเปนการเสียพื้นที่
การใชประโยชนของหองจัดเล้ียง 

๒. ที่ดินที่ขอบริจาค  พื้นที่  ๒๔  ไร  มีราคาประเมิน  ๓  ลานบาท  แตธนาคารฯ             
ใชพื้นที่อาคารริมกรีน เปนเวลา ๑๕ ปโดยยินดีจายคาเชาใหกับมหาวิทยาลัย และไมใหธนาคารอื่นเปด
สาขายอยในอาคารนี้ ภายใน ๓ ป ควรพิจารณาวามหาวิทยาลัยจะไดรับประโยชนคุมคาหรือไม 

๓. เนื่องจากที่ดินดังกลาว เปนกรรมสิทธิ์ของราชพัสดุ  จึงควรประสานงานกับ
สํานักงานราชพัสดุโดยตรง   

               มติท่ีประชุม  มีมติใหอธิการบดีไปพิจารณารายละเอียดตางๆ  และปรึกษากับคณบดี
คณะนิติศาสตรในขอกฎหมายที่เก่ียวของ เพื่อไมใหเปนการเสียเปรียบ 

 

 ๙ 



วาระที่ ๖  เร่ืองอื่น ๆ  

      ๖.๑  แผนพฒันาหอพักนกัศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

  รศ.บรรจบ  วงษพิพัฒนพงษ หัวหนากองพัฒนานักศึกษานําเสนอแผนพัฒนาหอพัก
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี   (รายละเอียดประกอบการพิจารณาในเอกสาร
ประกอบการประชุม) 

  มติท่ีประชุม   มีมติรับทราบ 

 ๖.๒   ขอสังเกต/ขอเสนอแนะและมติท่ีประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ราช
ภัฏรําไพพรรณี คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๑ วันศุกรท่ี  ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑  

            ผศ.บังคม นิลรักษ  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ  
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะและมติที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
คร้ังที่ ๑/๒๕๕๑ วันศุกรที่  ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ (รายละเอียดประกอบการพิจารณาในเอกสาร
ประกอบการประชุม) 

            มติท่ีประชุม   มีมติรับทราบ 

๖.๓   คํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  

            ผศ.บังคม นิลรักษ  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑   
            ตามที่สถาบันอุดมศึกษาไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ.ร. 
และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) เสนอตอ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น บัดนี้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดลงนามในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษาเรียบรอยแลว (รายละเอียดประกอบการพิจารณาในเอกสารประกอบการ
ประชุม) 

  มติท่ีประชุม   มีมติรับทราบ 

๖.๔   รายงานงบเดือนพฤศจิกายน  - ธันวาคม  ๒๕๕๐ และงบแสดงฐานะทางการเงิน              
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐  

 ๑๐ 



            รศ .เฉลา   ประเสริฐสังข  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานงบเดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๐  และแสดงงบฐานะทางการเงิน  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๐
(รายละเอียดประกอบการพิจารณาในเอกสารประกอบการประชุม) 

  มติท่ีประชุม   มีมติรับทราบ 

      ๖.๕    กิจกรรมประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๐     

                     รศ.เฉลา  ประเสริฐสังข  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอสรุปกิจกรรมประจําธันวาคม 
๒๕๕๐ (รายละเอียดประกอบการพิจารณาในเอกสารประกอบการประชุม) 

  มติท่ีประชุม   มีมติรับทราบ 

๖.๖   กรอบอัตรากําลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีปงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๔  
รศ.เฉลา  ประเสริฐสังข  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอกรอบอัตรากําลังสาย

วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ (รายละเอียดประกอบการ
พิจารณาในเอกสารประกอบการประชุม) 

  มติท่ีประชุม   มีมติใหนําเรื่องดังกลาวไปนําเสนอในวาระเพื่อพิจารณา ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยคร้ังตอไป 

๖.๗    แผนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ๒๕๕๑ 

รศ.เฉลา  ประเสริฐสังข  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอแผนการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ๒๕๕๑ (รายละเอียดประกอบการพิจารณาในเอกสารประกอบการประชุม) 

  มติท่ีประชุม   มีมติใหนําเรื่องดังกลาวไปนําเสนอในวาระเพื่อพิจารณา ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยคร้ังตอไป 

๖.๘   กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังตอไป  

ผศ.วิสิฏฐ  กิจปรีชา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี นําเสนอวา เนื่องจาก
ในชวงปลายเดือนกุมภาพันธนี้  นักศึกษามีพิธีเขารับพระราชทานปริญญาบัตร จึงขอเลื่อนการประชุม
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๒/๒๕๕๑ ในเดือนกุมภาพันธออกไป เปนวันเสารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา 
๑๓.๐๐ น. ณ  หองบานแกว  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

  มติท่ีประชุม   มีมติรับทราบ 

* หมายเหตุ รายงานประชุมฉบับนี้ยังไมมกีารรับรองรายงานการประชมุ   อาจมีการแกไขหลังจาก 
มีการรับรองรายงานการประชมุ ในวนัที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๑  

 

 ๑๑ 
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